

# ทล.มั่นใจลงนาม'บีจีเอสอาร์'พ.ค.นี้

**กรุงเทพธุรกิจ** ● **ทล.เล็งเสนอ ครม.ไฟเขียว** ลงนามสัญญา "บีจีเอสอาร์" พ.ค.นี้ ขณะทางยกระดับพระราม 2 คาดเสร็จ ส.ค.65

นายปิยพงศ์ จิวดมกุลไพศาล ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า การดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา 196 กิโลเมตร และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี 96 กิโลเมตร เงินลงทุนกว่า 6.1 หมื่นล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในประเด็นการเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการรัฐ (พีพีพี) รวมทั้งอยู่ระหว่างรอขออนุมัติตรวจสอบร่างสัญญา

"คาดว่าจะสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในช่วงเดือน พ.ค.นี้ เพื่อดำเนินการลงนามสัญญากับเอกชน"

ทั้งนี้ การระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการลงนาม

และการดำเนินงานของเอกชน หากได้รับการอนุมัติจาก ครม.ก็มั่นใจว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ทันที

สำหรับกลุ่มกิจการร่วมค้าบีจีเอสอาร์ ยื่นเสนอแบ่งเป็นมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา เสนอราคาต่ำสุดวงเงิน 21,329 ล้านบาทจากราคากลาง 33,258 ล้านบาท ส่วนมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เสนอต่ำสุด 17,809 ล้านบาท จากราคากลาง 27,828 ล้านบาท

โดยอันดับแรกเอกชนต้องออกแบบและติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทาง ระบบจัดการจราจร สร้างอาคารด่าน คาดว่าจะใช้เวลา 3 ปี ส่วนระยะที่ 2 ต้องบำรุงรักษาตลอดระยะเวลา 30 ปี ซึ่งเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนหลังเปิดบริการตามวงเงินที่เสนอ

ทั้งนี้ โครงการมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา ปัจจุบันงานโยธาคืบหน้าแล้วประมาณ 87%ขณะที่มอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี งานโยธาคืบ

หน้า 29% โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในช่วงปี 2566

ด้านนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) มูลค่า 1 หมื่นล้านบาท ที่เริ่มงานก่อสร้างในเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา แบ่งสัญญางานก่อสร้างออกเป็นตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ตอน 1 มูลค่างาน 3,990 ล้านบาท งานโยธาในเดือน มี.ค. คืบหน้าไปแล้วกว่า 1.35%

ขณะที่สัญญาตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ตอน 2 สมุทรสาคร มูลค่างาน 3,990 ล้านบาท คืบหน้า 0.115% และสัญญาตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ตอน 3 สมุทรสาคร มูลค่างาน 2,490 ล้านบาท คืบหน้า 8.64% ส่งผลให้ภาพรวมโครงการงานโยธาคืบหน้า 2.61% ตามแผนจะแล้วเสร็จในเดือน ส.ค. 2565